

## EPSCOทุ่ม500ล้าน ซบโรงพิมพ์ใหม่ ดันผลงานโต40%

ทันหุ้น - EPSCO เตรียมงบลงทุน 500 ล้านบาท ซื่อกิจการโรงพิมพ์เพิ่ม 1 แห่ง ภายในปีนี้ พร้อมยื่นเป้ารายได้โต 40% จากการเติบโตทั้งธุรกิจโรงพิมพ์ และ ธุรกิจโรงไฟฟ้า พร้อมเดินหน้านำ บริษัท ลูท "อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป" เข้า ตลาดปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า

5 นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธาน กรรมการ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EPSCO เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเข้าซื้อกิจการโรงพิมพ์เพิ่ม 1 แห่ง ภายในปีนี้ มูลค่าราว 500 ล้านบาท ซึ่งเงินลงทุนมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ปัจจุบันที่ราว 2 เท่า ด้านธุรกิจพลังงานปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทั้งสิ้น 435.5 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนาดกำลังการผลิต 360 เมกะวัตต์ และไอน้ำกำลังการผลิตรวม 90 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งในปีนี้จะรับรู้รายได้เข้ามาเต็มปี และโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มและโซลาร์รูฟท็อปจำนวน 75.5 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นในประเทศ 24 เมกะวัตต์ และประเทศญี่ปุ่น 45 เมกะวัตต์ และโซลาร์รูฟท็อป 6.5 เมกะวัตต์

### ● ขายไฟเพิ่ม 15 MW

โดยโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นจะมีการ COD เพิ่มเต็มอีก 15 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้และกำไรเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทคาดว่าในปีนี้จะมียาได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าประมาณ 600 ล้านบาท ขณะที่สัดส่วนรายได้ของธุรกิจโรงพิมพ์ในปัจจุบันอยู่ที่ 50% เทียบเท่ากับธุรกิจโรงไฟฟ้า 50%

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโตประมาณ 40% จากปีก่อนที่ 1,158.87 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ 207.19 ล้านบาท ซึ่งมาจากการเติบโตทั้งธุรกิจโรงพิมพ์ และ ธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทจะมีการรับรู้รายได้และกำไรของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทั้ง 2 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 360 เมกะวัตต์ เข้ามาเต็มปี

สำหรับความคืบหน้าของการนำบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) หรือ EP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งคาดว่าจะเข้าเทรดได้ภายในปลายปี 2561 หรือต้นปี 2562 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการยื่นไฟล์ตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยจะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมด้วย ในอัตราส่วนประมาณ 4 หุ้น EPSCO ต่อ 1 หุ้นไอพีโอ